
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี 
Rotary club of Suphanburi 

 

นายก สมชัย    โสภาศรีพนัธ์ 

            นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ปีบริหาร  2560-2561 

        “โรตารี มุ่งมัน่สร้างสรรค์” 
 

 

 

 

ปีที่ 46  ฉบับที ่ 1  วนัพุธที่   5  กรกฎาคม   พ.ศ. 2560 



ผู้ทีน่ าอาหารและขนมมาเยีย่มสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี 

 @  นายกสโมสรตารีสุพรรณิการ์  กลว้ยฉาบ  1  ถุงใหญ่ , นายกป่าเลไลยก ์ ลิ้นจ่ี 3  ถุงใหญ่ ,นายกสมชยั 
โสภาศรีพนัธ์ น าเกรนดา้งาด าผสมธัญพืชมาแจกสมาชิก , รทร.แสงชยั อ  านวยวฒันกุล น าไข่เคม็มา 1 
ตะกร้าใหญ่    

 

     

    

 

 

วาระที ่3 ข่าวจากเลขาฯ อน.นพ.จรูญพงศ์  บรมธนรัตน์ 

 @  ขอแสดงความยินดีกับ อน.อดุลย์ วราเอกศิริ ไดรั้บรางวลัเชิดชูเกียรติจากส านักงานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) เป็นผลงานที่ท่านไดท้  าไวใ้นปีบริหาร 2558-2559 ที่ท่านไดท้  าไวโ้ครงการมอบเคร่ือง
กรองน ้ าใหท้ี่โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี  @ ข่าวของนักเรียนแลกเปลี่ยนคือนายวรีเชษฐ์  ศรีวราสาสน์ไป
เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน (YE) ที่ทางสโมสโรตารีสุพรรรบุรีส่งไปที่อเมริกาบุตรชายของท่าน รทร.ก าจร 
ศรีวราสาสน์ ได้เดินทางกลับมาและในคร้ังหน้าจะมาเยี่ยมสโมสรและมาเล่าประสบการณ์การเป็น
นักเรียนแลกเปลี่ยน  @ เร่ืองค่าใชจ่้ายที่ผมไดท้  าคา้งอยู่คือ 

 

อน.อดุลย์  วราเอกศิริ  กล่าว 

วนัพุธ ที ่12  กรกฎาคม  2560  งดการประชุม 

 

 

เร่ิมประชุม เวลา  20.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                   

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

รายงานการประชุมประจ าสัปดาห์ 

 

 วาระที ่ 2     รทร.ก าจร  ศรีวราสาสน์ 
                    ปฏคิมแนะน าแขกทีม่าเยีย่มสโมสร            

 
                   @   วนัน้ีเป็นการประชุมประจ าสัปดาห์ พุธที่  5   กรกฎาคม  2560 โดยการน าของ อน.สมชยั.  โสภาศรี
พนัธ์   ภายใตค้ติพจน์  “โรตารีมุ่งมัน่สร้างสรรค์   ROTARY MAKING A DIFFERENCE  ยินดีตอ้นรับ
และขอแนะน าแขกที่มาเยี่ยมสโมสรในวนัน้ี   นายก อรุณี  ขนุพิมล ,รทร.วรรณภรณ์  นิติวฒันะ , รทร.ด
วงจนัทร์ กิติศกัดิ์ สุนทร     จากสโมสรโรตารีสุพรรณนิการ์ อน.เปรมจิตต ์ ลือสกลกิจ ,นายก ประดบัชาติ  
แสงภู่วงษ ์,รทร.เสมา  อ  านวยวฒันกุล จากสโมสรโรตารีเพชรสุพรรณ , อน.ยุภาพรรณ เจริญยศ , นายก
พิชชญาณ์  จันทรากุลศิริ จากสโมสรโรตารีป่าเลไลยก์  แอนน์ของสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีทุกท่าน  
ขอบคุณครับ 

 

 

   

 

 

 

ขอบคุณครับ    
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 วาระที ่ 1    นย. สมชัย   โสภาศรีพันธ์ 
                    นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี เปิดประชุม 

 
                  

@  จริง ๆ แลว้มนัเป็นเร่ืองที่ผา่นมาแลว้เดิมทีเดียวในสมยัผมมีโครงการน ้ าสะอาดที่โรงเรียนอนุบาล
สุพรรณบุรีโครงการน้ีพวกเราไดมี้การไปส่งมอบเม่ือเดือนมิถุนายนปีที่แลว้โดยใชเ้งิน D D Fและจาก
โรงเรียนสมทบอีกส่วนหน่ึงรวมประมาณ 2 แสนบาทซ่ึงถือวา่เป็นการสร้างประโยชน์กับนักเรียนเป็น
จ านวนมากในโรงเรียนเกือบ 3 พนัคนทางโรงเรียนไดรั้บทราบจากทางกระทรวงศึกษาธิการวา่มีโครงการ
ใดบา้งที่เป็น โครงการที่ท  าประโยชน์ให้กบัทางราชการที่มีค่าตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปซ่ึงสุพรรณบุรีได้
ส่งโครงการน้ีไปโครงการเดียวและไดรั้บรางวลัเชิดชูเกียรติจากกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงประมาณเดือน
เมษายนผมไม่ไดไ้ปรับที่กระทรวงหรอก เพราะวา่เขาให้ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาไปรับแทนแลว้ผมมารับ
อีกคร้ังทีโ่รงเรียนอนุบาลสุพรรณบรีุ โดยท่าน ผอ.สพป สพ 1 เป็นผูม้ามอบให้ก็ถือวา่เป็นเร่ืองที่ดี เขา
มอบให้สโมสรโรตารีสุพรรณบุรีครับไม่ไดม้อบให้ผม ผมถือวา่เป็นเกียรติอย่างยิง่เลยครับที่สโมสรของ
เราไดรั้บเกียรติน้ี ขอบคุณครับ 

               

วาระการประชุมประจ าสัปดาห์ คร้ังต่อไป  
วันพุธที่ 19  กรกฎาคม  2560  ณ โรงแรมสองพันบุรี 

ภาคม   2560  ณ โรงแรมสองพันบุรี 
วาระที่ 1  นายกสโมสรเปิดประชุม 
วาระที่ 2  ปฏิคมแนะน าแขกที่มาเยี่ยมสโมสร 
วาระที่ 3  สนเทศอาชีพ 
วาระที่ 4  สนเทศโรตารี 
วาระที่ 5   นายกสโมสรกล่าวขอบคุณและปิดประชุม 

 
 



 1.บญัชีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบังานสถาปนาสมยัปีบริหาร 2559-2560 รายรับจากค่าลงทะเบียนและจากสมาชิก 
รายรับจากชมรมต่าง ๆ  รวม 330,500 บาท ส่วนค่าใชจ่้ายมีรายละเอียดอยู่ดา้นหลงั   รายรับเป็นเร่ืองการ
ไปร่วมงานสถาปนากบัสโมสรอื่น ๆ สมาชิกของเราช่วยสมทบทุนสนับสนุนกองทุนคนละ 2,000 บาท 
ในการออกไปร่วม ต่างพื้นที่ในปีทีแ่ลว้เราเก็บจากสมาชิก 40 ไดเ้งิน 80,000 บาท  อผภ.ไพโรจน์  จิระเสวี
จินดา บริจาค 5,000 บาท อผภ.นพ พรชยั  บริจาค 4,000 บาท  อน.ศรีชยั เทพศิลปวสุิทธ์ิบริจาค 4,000 
บาท สรุปแลว้กองทนุสถาปนารับมา  93,000 บาท ไดใ้ชใ้นการไปร่วมงานพิธีสถาปนากบัสโมสรต่าง ๆ 
82,000 บาท  มีเงินเหลือ  11,000 บาท เขา้บญัชีกองทนุสถาปนาที่ไดเ้ปิดไวต้ั้งแต่สมยันายกอดลุย ์ วรา
เอกศิริ และบัญชีบริหารสโมสรของเดือนมิถนุายน รายรับจากเงินยกยอดมา 170,000 รวมรายรับ 
260,085.97 บาท  รายจ่ายของเดือนมิถุนายน 119,187 บาท คงเหลือ 140,898 97 บาท  ส่วนบัญชีกิจกรรม
ระหว่างประเทศปีที่แล้วรับมา  449,012 บาท  501,010 บาท เพิ่มขึ้น 1,998 บาท  ขอบคุณครับ 

 

 

     

    

 

 

วาระที ่4 ข่าวจากนายก สมชัย โสภาศรีพันธ์ 

 @   เป็นคร้ังแรกในการปฎิบติัหน้าทีน่ายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี   ผมและท่านนายกผา่นพน้ นพ. 
จรูญพงศ ์บรมธนรัตน์ ท่านเองรับต าแหน่งผูช่้วยผูว้า่การภาคในปีน้ีและท าหน้าที่เลขานุการของสโมสรโร
ตารีสุพรรณบุรีงขอขอบคุณท่านดว้ยความจริงใจครับ  ผมตอ้งขอขมาลาโทษเหมือนนาคก่อนที่จะบวช    
ส่ิงใดที่ขา้พเจา้ไดก้ระท าผดิไม่วา่จะเป็นทางกาย  วาจาหรือจิตใจ ทั้งตั้งใจหรือไม่ตั้งใจขอให้ท่านอดีต
นายก มวลมิตรโรตารี  โรตารีแอนน์ ไดอ้โหสิกรรมให้กบัผมดว้ยและลืมส่ิงที่ไม่ดีเพื่อที่จะท า  ในส่ิงที่ดี
ต่อไปในภายภาคหน้าครับ  @   ส าหรับงานพิธีสถาปนาของสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีที่ผา่นมา  ในวนัที ่
26 มิถุนายน 2560 ท่านประธานจดังานและท่านคณะกรรมการจดังานทุกท่านเหน่ือยกนัทุกท่านจนกวา่
งานจะออกมาดีแต่หลงัจากงานจบ ผมกบันายกพน้ผา่นไปร่วมงานต่างสโมสรทุกสโมสรทุกคนช่ืนชมงาน
ของเรายอดเยี่ยมที่สุดในภาค  3330 ตอ้งขอขอบคุณท่านประธานจดังาน ท่าน อน.กวางฮุย  อนุกูลวฒันา 
@  เร่ืองที่ผมหนักใจมากที่สุดก็คือในวนัที่ 25-27 มิถุนายน 2560 เป็นช่วงงานสถาปนาของเราจะเร่ิมขึ้นยงั
มีคู่มิตรจากอุดร และจากแทมปินมาช่วงนั้นเป็นช่วงที่เครียดมากถา้ไม่ไดท้่าน อน.ทรงศกัดิ์  เอื้อเสริมกิจกุล
รับเป็นผูดู้แลแขกจากสโมสรโรตารีแทมปิน ประเทศมาเลเซียขอขอบคุณท่านและทีมงานดว้ยครับ @
ขอบคุณแอนน์เฉลา อนุกลูวฒันา เป็นหัวเร่ียวหัวแรงในการการบ าเพญ็ประโยชน์ในการมอบเคร่ืองมือ
แพทย ์  @ เร่ืองหนังสือสถาปนาฯท่าน อน.อดุลย ์  วราเอกศิริ ท่านไดเ้ป็นผูต้รวจความเรียบร้อย 
ขอขอบคุณครับ  @ ขอแนะน าทีมงานในปีบริหาร 2560- 2561  คณะกรรมการบริหาร  อน.นพ.จรูญพงศ ์
บรมธนรัตน์  เขานุการสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี อน.ศรีชยั  เทพศิลปวสุิทธ์ิ ประธานฝ่ายโครงการ
บ าเพญ็ประโยชน์ , รทร.นิทศัน์  วฒันการุณ ประธานฝ่ายมูลนิธิ , อน.ทวชียั  ชยัสุวรรณ  ประธานฝ่าย
สมาชิก , อน.บณัฑิต  เฮงวฒันา ประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์  อน.อดุลย ์ วราเอกศิริ  เหรัญญิก , รทร.ก าจร  
ศรีวรสาสน์  ปฎิคม , รทร ไพศาล  ปิณจีเสคิกุล YEO ,  อน.เซียมเดช  สิงหาอาจ และ  

 

เป็นอาวโุสไม่มาประชุมก็ถือวา่ 100% ผมขอใชสิ้ทธ์ิในส่วนน้ีเพราะฉะนั้นสโมสรไล่ผมออกไม่ได ้ แต่
ถึงแมจ้ะไม่ค่อยไดอ้ยู่ถา้มีกิจกรรมอะไรผมช่วยเตม็ที่อนัน้ีขอยืนยนัอีกรอบหน่ึง ในวนัน้ีปกติผมจะมา
ไม่ไดแ้ต่เพื่อเป็นการสนับสนุนนายกสมชยั โสภาศรีพนัธ์ ซ่ึงหลายปีแลว้ไม่ยอมรับต าแหน่ง จนหลงัๆ
ไดรั้บแรงสนับสนุนจากโรตารีแอนน์สะอาด  โสภาศรีพนัธ์ กลอ่มทุกคืนสุดทา้ยตอ้งรับไวข้อปรบมือให้
โรตารีแอนน์ดว้ยครับ  ท่านใดที่มีวสัิยทศัน์มองการไกลตอ้งเขา้เป็นนายกก่อนเลยบางสโมสรมีปัญหาใน
การหานายกไม่ได ้ผมไปบรรยายที่บา้นโป่งที่มีปัญหาน้ีที่หานายกรับเลือกไม่ไดเ้ม่ือ 2 – 3 ปีทีแ่ลว้ ตอนน้ี
มีนายกต่อแถว 2-3 ท่าน และขอพูดวา่ในที่น้ียงัมีทีย่งัไม่ยอมรับต าแหน่งนายก สโมสรโรตารีสุพรรณบุรีา
มีผูว้า่การภาคผา่นไปแลว้ 2 ท่าน คือผมและอผภ.นพ.พรชยั บญุแสง อนัน้ีเป็นการสร้างช่ือเสียง  สร้าง
ภาพลกัษณ์ของสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ขณะน้ีผมก าลงัเลง็ท่านที่ 3 อยู่ท่านน้ีผมคิดวา่ครอบครัวของ
ท่านก็สนับสนุนอย่างเตม็ที่  ความรู้ ความสามารถของท่านนั้นมีอย่างมากมายเป็นนักบริหารอย่างดีผมคิด
วา่ในอนาคตสโมสรของเราตอ้งมีผูว้า่การภาคคนที่ 3 วนัน้ีมาอยู่ที่น่ีดว้ยคงจะรู้ตวัแลว้ ผมไดท้าบทาม
ครอบครัวก็ยินดี แต่หากท่านไม่ยอมรับก็น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งครับ อย่างการเป็นนายกผมช้ีแจงวา่เป็น
ก่อนไดเ้ปรียบก่อนเพราะอะไรมีประโยชน์ ผลประโยชน์อยู่ 4 ประการดว้ยกนั 1.มโีอกาสเป็นผูน้ าของ
องคก์รในชุมชนระดบัสากล 2.มีโอกาสพฒันาบุคลิกในการพูด การบริหารในระดบัสากล 3.น าวธีิในการ
บริหารสโมสรไปใชใ้นการบริหารธุรกิจของตน 4.เสริมสร้างคุณค่าให้กบัตวัเอง ขอบคุณครับ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

อผภ.นพ.พรชัย  บุญแสง  กล่าว 

@      วนัน้ืถือเป็นวนัที่ฤกษง์ามยามดีที่มีการเปลี่ยนผา่นคณะกรรมการบริหารชุดเดิม 2559-2560 มาเป็น
คณะกรรมการชุดใหม่ 2560-2561 โดยมีนายกสมชยั  โสภาศรีพนัธ์ เป็นนายกสโมสรตอ้งขอช่ืนชมนายก
นพ.จรูญพงศ ์แอนน์ ดร.ช่อทิพย ์บรมธนรัตน์  ที่ไดบ้ริหารในปีที่ผา่นมาทุ่มเททั้งกายและใจ ในปีบริหาร
ใหม่ผมก็มีความมัน่ใจครับวา่นายกสมชยั แอนน์สอาด โสภาศรีพนัธ์  จะน าพาสโมสรของเราเจริญรุ่งเรือง
ให้มากกว่าเดิมบนพื้นฐานที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วในการน าสโมสรผูน้ ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง การ
เจริญรุ่งเรืองของประเทศก็ดี  ขององคก์รก็ดี  ของบริษทัก็ดี ผูน้ าส าคญัเบอร์ 1 บทบาทผูน้ าเป็นผูช้ี้ขาด  ช้ี
เป็นช้ีตายของสโมสรของเราเป็นอย่างยิ่งครับ ผูท้ี่จะเป็นผูน้ าตอ้งมีภาวะผูน้ ามีวสัิยทศัน์ มีทิศทางที่ชดัเจน
สามารถสร้างแรงศรัทธาการเป็นผูน้ าโรตารีคือการเป็นผูน้ าแบบผูรั้บใช ้เป็นทกัษะแบบหน่ึง นอกจากน้ี
ผูน้ ายงัตอ้งเป็นผูน้ าตามสถานการณ์ดว้ยตอ้งรู้จกัเวลาไหนตอ้งใชค้วามเป็นผูน้ า เวลาไหนใชเ้ป็นผูจ้ดัการ
เพราะทีมงานเรามีหลายฝ่าย ฝ่ายใดท างานไดด้ีแลว้เราก็ปล่อย วางมือไดส้นับสนุนส่งเสริมให้ก าลงัใจ  
บางฝ่ายท างานยงัไม่ค่อยเป็นหรือไม่ค่อยท าเราก็ใชท้กัษะที่จดัการมากระทัง่เป็นหลวงจู๊  ขอแสดงความ
ยินดีกับท่านนายกสมชยั โรตารีแอนน์สะอาด โสภาศรีพนัธ์  สุดทา้ยผมก็ขอมอบส่ิงของเล็ก ๆน้อย ๆ
ให้กับท่านนายกผ่านพน้ อน.นพ จรูญพงศ์ แอนน์ ดร.ช่อทิพย์  บรมธนรัตน์  และ นย.สมชยั แอนน์
สะอาด โสภาศรีพนัธ์ ครับ 
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อน.ไกรวฒิุ  สีตลกาญจน์ ซ่ึงดูแลมายโรตารี ขอบคุณครับ 

 @ ขอบคุณนายกที่ไดใ้ห้เกียรติผมไดเ้ขา้มาท างานในส่วนของประธานฝ่ายภาพลกัษณ์โรตารี ซ่ึงเดิมใชช่ื้อ
วา่ประชาสัมพนัธ์สโมสร  ในส่วนภาพลกัษณ์สโมสรผมขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านในสโมสรในเร่ือง
ของการแสดงความเป็นโรตารีในโอกาสที่เราไปไหนมาไหนในแต่ละโอกาส  ในการใส่เส้ือตราลญัลกัษณ์
ของโรตารีก็จะเป็นการประชาสัมพนัธ์โรตารีเรา  ส่วนโครงการอื่น ๆ ผมคงตอ้งอาศยัท่านนายกว่าจะให้
เราท าอะไรดว้ย เพราะวา่โรตารีมีมาเป็น 100 ปี  แต่ถา้ไปถามชาวบา้นก็ยงัมีผูไ้ม่ทราบอยู่เช่นกัน ไม่ทราบ
วา่โรตารีคืออะไร แมก้ระทัง่ชุมชมผมเองก็ยงัมีคนถามว่าโรตารีคืออะไรถา้เราไม่ออกไปเขาก็จะยิ่งไม่
ทราบ   ขอฝากทุกท่านดว้ยถา้มีโอกาสไดอ้อกไปพูดคุย สอบถาม ก็คงตอ้งให้ความกระจ่างต่อเขา ว่าเรา
เป็นใคร  ท าอะไร  การจะท ากิจกรรมอะไรเราตอ้งประชาสัมพนัธ์โครงการ   ทุกโครงการให้มากขึ้นอีก
หน่อยไม่ว่าจะเป็นดา้นส่ือต่าง ๆ   หนังสือพิมพ์ก็ดี ส่ือที่มีอยู่ภายในจงัหวดัสุพรรณบุรีและที่ผมไดไ้ป
ประชุมมาคือการท ากิจกรรมของสโมสรเป็นการประชาสัมพนัธ์โรตารีไปดว้ย  โครงการที่นายกไดท้  าไป
แลว้คือโครงการปลูกป่า   ผมขอนายกวา่เราคงตอ้งไปท ากิจกรรมกนัอย่างจริงจงัซ่ึงโครงการน้ีสามารถที่
จะน าไปประกวดได ้  ตอนน้ีเร่ืองการปลูกตน้ไมรั้ฐบาลสนับสนุนไดป้ลูกตน้ไมท้ี่มีดอกสีเหลืองเราก็มี
ส่วนในการที่จะเขา้ไปท าก็ได ้ถือเป็นการปลูกป่าเหมือนกนั ขอบคุณครับ 

 

           

 

 

 

 

 

 

           อน.บัณฑิต  เฮงวฒันา ประธานฝ่ายภาพลกัษณ์โรตารี  กล่าว 
 

@  ผมจะมาพูดในนามของประธานสมาชิกภาพในปีที่แลว้สมยั  อน.นพ.จรูญพงศ์ บรมธนรัตน์ ปีที่แลว้
ไดมี้โอกาสไดท้  างานในส่วนของสมาชิกภาพแต่ก็ไม่เขา้เป้าหมายที่ไดว้างไวใ้นปีที่แลว้เรามีสมาชิกใหม่ 3 
ท่าน ที่จริงตั้ งเป้าไว ้5 ท่าน ในปีน้ีขอฝากประธานสมาชิกภาพท่านใหม่เพราะว่าสมาชิกภาพเป็นส่ิงที่
ส าคญัมากของสโมสรโดยเฉพาะในปีหลงั ๆ มาทางภาคเองไดมี้นโยบายให้สโมสรต่าง ๆหาสมาชิกอายุ
ต  ่ากว่า 40 ปี ฝากตรงน้ีดว้ยอีกส่วนที่นายกไดแ้จง้ไวว้่าผมจะดูแลในส่วนของมายโรตารีซ่ึงผมดูแลมา
ตั้งแต่เร่ิมแลว้ 3-4 ที่แลว้จะท างานต่อ ในภาค 3330 ผมเป็นคณะกรรมการในส่วนของมายดโ์รตารีภาคดว้ย
ครับ ถา้พื้นที่สุพรรณบุรี  ท่านใดมีปัญหาเร่ืองของมายดโ์รตารีก็ยินดีอยา่งยิ่งที่จะช่วยเหลือก าลงัหารือยูก่บั
สโมสรที่มีปัญหาอยู่จะเขา้ไปช่วยเหลือผมก็ไดล้องพูดคุยว่าจะให้สโมสรแต่ละสโมสรส่งคนมาอบรม 
เก่ียวกบัมายดโ์รตารีเพื่อเราจะไดท้  าองานร่วมกนัอย่างราบร่ืนในปีบริหารที่จะถึงน้ี ขอบคุณครับ 

 

แอนน์เฉลา  อนุกูลวฒันา  กล่าว 

@ เรียนท่านนายกสโมสร ที่เราไดท้  ากิจกรรมมอบเคร่ืองมือแพทยง์บประมาณที่ตอ้งใชค้ือ 650,000 บาท 
แต่เราไดเ้งินมา 661,000 บาท เงนิน้ีเราจ่ายไปเรียบร้อยแลว้ยงัคงเหลือ 1,1000 บาท ที่เหลือจะมอบให้ท่าน
นายกไดใ้ชใ้นกิจกรรมของสโมสรขอบคุณคะ 

 

 

    อน.ศรีชัย  เทพศิลปวสุิทธิ์   ประธานฝ่ายโครงการบ าเพ็ญประดยชน์  กล่าว 

 @ ส าหรับปีน้ีผมไดรั้บเกียรติจากนายกให้ท าหน้าที่บ  าเพญ็ประโยชน์ของสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีอกี
วาระหน่ึง สโมสรโรตารีสุพรรณบุรีมีโครงการใหญ่ในปีน้ี คือ การบริจาคเคร่ืองมือแพทยใ์ห้กบั
โรงพยาบาลเจา้พระยมราช   เป็นจ านวนเงินถึง 650,000 บาท โครงการน้ีไดรั้บความร่วมมือจากมวลมิตร
โรแทเรียนและโรตารีแอนน์ในสโมสรและยงัมีเงนิเหลืออกีเพื่อท าโครงการอื่น ส าหรับการมอบไดท้  าการ
มอบไปแลว้และจะมีการน าไปมอบให้อีกคร้ัง   โดยจะนัดหมายอีกคร้ังครับ @  โครงการส่งเสริม
การศึกษาและเรียนรู้โดยมอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนวดัลาดหอย ส่วนน้ีไดรั้บการสนับสนุนจาก สถาบนั
ขงจ่ือ   @ โครงการน ้ าดื่มสะอาดให้กบัโรงเรียนวดัลาดหอย โดยไดรั้บการสนับสนุนจากสโมสรโรตารี
ส าโรง 30,000 บาท  , สโมสรโรตารีอุดรธานี  20,000 บาท คอืการมอบเคร่ืองกรองน ้ าน้ีก าหนดในวนัใด
จะเรียนมวลมิตรโรแทเรียนให้ทราบอกีคร้ัง   @  โครงการแม่และเดก็ในเรือนจ าจะมีโครงการฝึกอาชีพ
ผูต้อ้งขงัชาย  หนังสือไดส่้งมาที่ผมแลว้จะน าให้นายกซ่ึงตอ้งเขา้ที่ประชุมวา่จะอนุมตัิหรือไม่ครับ    @ 
โครงการปลูกตน้ไมท้ี่วดักลางโดยเราไดม้อบกลา้ไมใ้นวนัพืชสวนโลกไปแลว้เราก็จะไปร่วมท าพิธีเปิดอีก
คร้ัง  @  โครงการคนชราที่บา้นพกัคนชราที่บางปลามา้ครับ  และยงัมีโครงการบริจาคเลือดไม่ทราบวา่
นายกจะท าหรือไม่   ทั้งน้ีทุกโครงการตอ้งเขา้ที่ประชุมเน่ืองจากตอ้งใชง้บประมาณซ่ึงมากพอสมควร ผม
ขอให้มวลมิตรโรแทเรรียนทุกท่านไดเ้ขา้ไปใน   rotary  3330.or.th  ล าดบัที่   96  สโมสรโรตารี
สุพรรณบุรีทุกส่ิงทุกอย่างผมจะเขา้ไปใส่ไวใ้นเวป็ไซดข์องโรตารีภาค ส่วนมายโรตารีคลบัเซนทรัล 
ประมาณ 1 เดือนผมจะน าทุกโครงการเขา้ไปใส่ไวท้ั้งหมด  ขอบคุณครับ 

 

                                             อน.ไกรวุฒ ิ สีตลกาญจน์  กล่าว 
 

อผภ.ไพโรจน์ จิระเสวจีินดา  กล่าว 

@ วนัน้ีมาเห็นบรรยากาศของการประชุมนัดแรก ผมก็คิดวา่เป็นนิมิตรหมายที่ดีครับอบอุ่นพอสมควร ผม
ตอ้งขออภยัดว้ยที่ระยะหลงัไปใชชี้วติอยู่ที่กรุงเทพฯการมาประชุมก็ไม่ค่อยสะดวกท าให้เปอร์เซนต์การ
ประชุมน้อยลงตกลงไปมากแต่ผมก็ขอใชสิ้ทธ์ิพิเศษคืออายุจริงกบัอายุการเป็นสมาชิกรวมกัน  85 ปีถือว่า
เป็นอาวโุสไม่มาประชุมก็ถือวา่ 100% 
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